



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กรมส่งเสริมสหกรณ์ต้นสหกรณ์เดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นความสำเร็จของอาชีพเกษตรกรกรม

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีอาชีพ เดินหน้าผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ถั่วเขียวและถั่วเหลือง คุณภาพดีเพื่อส่งต่อถึงมือเกษตรกรสมาชิก พร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการส่งเสริมสมาชิกสหกรณ์ใช้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพในการเพาะปลูกจะเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จในอาชีพเกษตรกรกรม

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดอบรมผู้จัดการสหกรณ์ การเกษตรที่ดำเนินโครงการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี ทั้งข้าว ถั่วเขียวและถั่วเหลือง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เข้าใจถึงทิศทาง ในการดำเนินโครงการกระจายและผลิตเมล็ดพันธุ์ดีแก่สมาชิกสหกรณ์ ซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการมา ระยะหนึ่งแล้ว แต่ยังมีบาง ประเด็นที่ต้องทำความเข้าใจ โดยมุ่งหวังให้สหกรณ์เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีอาชีพ และรู้ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์ ที่มีคุณภาพ ตรงตามสายพันธุ์ มีความแข็งแรงมีการเจริญเติบโตและอัตราการงอกสูง ซึ่งการที่เกษตรกรได้มีโอกาสใช้เมล็ด พันธุ์ที่มีคุณภาพดี จะเป็นปัจจัยเริ่มต้นความสำเร็จของอาชีพทำการเกษตร ดังนั้น สหกรณ์ควรให้ความสำคัญในการกระจาย เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพไปสู่สมาชิกสหกรณ์

จากการสำรวจข้อมูลเรื่องการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิก 325 สหกรณ์ ในปี 2555 มีปริมาณเมล็ดพันธุ์ทั้งสิ้น 27,842.27 ตัน เป็นพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มากที่สุด จำนวน 5,963.82 ตัน รองลงมาได้แก่ พันธุ์พิษณุโลก 2 พทุมธานี 80 และกข 41 ส่วนในปี 2556 คาดว่าจะมีการซื้อเมล็ดพันธุ์เพื่อนำมาจำหน่ายให้แก่สมาชิก จำนวน 28,169.49 ตัน ซึ่งแหล่งผลิตที่สหกรณ์ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวมาจำหน่าย ได้แก่ ซื้อจากเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ กรมการข้าว และเอกชน ขณะที่ในปีนี้ สหกรณ์การเกษตรซึ่งเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ได้มีการส่งเสริมให้สมาชิก สหกรณ์นำเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูกและสามารถรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ จำนวน 29,466 ตัน เป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านมาตรฐาน และรับซื้อคืนจากสมาชิก 26,549 ตัน และจำหน่ายให้เกษตรกร 20,881 ตัน ส่วนเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองได้ส่งเสริมให้สมาชิก เพาะปลูกและรวบรวมได้ 1,234 ตัน และนำมาจำหน่ายให้เกษตรกร 1,002 ตัน

“ปีหน้าเครือข่ายสหกรณ์ได้วางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวได้ไม่น้อยกว่า 40,000 ตัน ส่วนถั่วเหลืองและถั่วเขียวไม่ น้อยกว่า 5,000 ตัน สิ่งที่ยากเห็น คือ สหกรณ์มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการผลิตและคำนึงถึงประสิทธิภาพการผลิตที่ ส่งผลต่อคุณภาพของเมล็ดพันธุ์ และสำคัญที่สุดคือ เกิดเครือข่ายสหกรณ์ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ เพราะในบางโอกาสที่สหกรณ์ ประสบทุกข์ภัยมีความเสียหายในการปลูกพืช แต่ยังมีสหกรณ์ที่ไม่อยู่ในเขตความเสียหายและสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ได้ ก็สามารถช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือในบางช่วงบางเวลาที่เมล็ดพันธุ์ออกมาไม่พร้อมกัน ก็จะได้เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันได้ เป็นกระจายเมล็ดพันธุ์ดี ซึ่งสหกรณ์ต้องทำหน้าที่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อย่างมีอาชีพ เชื่อมั่นว่าระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ของ สหกรณ์มีการบริหารจัดการที่ดี มีห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ก่อนนำออกจำหน่ายสู่ท้องตลาด ปัจจุบัน สหกรณ์มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพราะมีจุดประสงค์และเป้าหมายที่ชัดเจน มีการวางระบบการผลิต ที่ดี สามารถแยกการผลิต SEED กับ GRAIN ได้อย่างชัดเจน ซึ่งโอกาสที่จะขยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ของสหกรณ์นั้นมามากขึ้น แต่ต้องขอความร่วมมือจากกรมการข้าวในการจัดหาเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์ขยายกับสหกรณ์ หากทั้งสองหน่วยงานมีการทำงานที่ ใกล้ชิดและมีความเข้าใจกันก็ไม่น่าจะมีปัญหา และสามารถจะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ได้” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว